

Số: /KH-UBND

Huyện Dương Minh Châu, ngày tháng năm 2023

## KẾ HOẠCH

### **Hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024**

Thực hiện Công văn số 433/KHCN-KH ngày 09/5/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ của các huyện, thị xã, thành phố năm 2024.

Ủy ban nhân dân huyện Dương Minh Châu xây dựng Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách KH&CN năm 2024 như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO NĂM 2022 VÀ 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2023**

**1. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2022, những tháng đầu năm 2023 và ước thực hiện những tháng cuối năm 2023**

##### **1.1 Công tác tuyên truyền, triển khai văn bản liên quan về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong việc nâng cao nhận thức công cộng tại địa phương**

Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai thực hiện Quyết định số 1186/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 2721/KH- UBND ngày 03 tháng 11 năm 2020 của UBND tỉnh về “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025”; Kế hoạch số 939/KH-UBND ngày 11/5/2020 của UBND tỉnh triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030; Thông tin các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và kỹ thuật.

Tổ chức tuyên truyền hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới (21/4) và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới (26/4) năm 2023; các hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Treo băng rôn, khẩu hiệu “**Đổi mới sáng tạo và sở hữu trí tuệ vì tương lai tốt đẹp hơn**”.

##### **1.2 Công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn – đo lường – chất lượng, sở hữu trí tuệ**

Tuyên truyền phổ biến quy định kiểm tra nhà nước về đo lường và hướng dẫn tổ chức thực hiện pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

Tổ chức các lớp tập huấn, triển khai các văn bản quy định liên quan đến sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và giới thiệu các mô hình ứng dụng tiên bộ Khoa học và Công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, các giải pháp đạt giải sáng tạo khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp với sự tham dự của các cá nhân là đại diện của các cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, ban quản lý chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác quản lý khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện. Đồng thời thông qua hội nghị, các đơn vị, cơ quan có thể lựa chọn mô hình ứng dụng có hiệu quả hoặc đặt hàng các mô hình ứng dụng khác nếu tỉnh chưa có, Trung tâm Khoa học Công nghệ tỉnh sẽ liên hệ các đơn vị ngoài tỉnh để chuyển giao mô hình ứng dụng phù hợp theo yêu cầu của địa phương.

### **1.3 Kết quả triển khai ứng dụng các mô hình tiên bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống trên địa bàn**

Năm 2022, triển khai thực hiện 03 mô hình ứng dụng tiên bộ khoa học và công nghệ năm 2022, với số tiền 84.042.000 đồng. Các mô hình được nghiệm thu, đưa vào hoạt động thực tiễn đáp ứng được yêu cầu của đơn vị thụ hưởng. Cụ thể : 01 Mô hình hệ thống xử lý nước phục vụ cho sinh hoạt tại trường tiểu học Lộc Ninh, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; 01 Mô hình hệ thống xử lý nước phục vụ cho sinh hoạt tại trường tiểu học Phước Ninh - Xã Phước Ninh huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh; 01 Mô hình tưới nước, tưới phân nhỏ giọt tự động cho hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Hải, ấp Ninh Hưng 1, xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, triển khai đến các xã, thị trấn rà soát đăng ký thực hiện chuyển giao các mô hình ứng dụng tiên bộ khoa học và công nghệ năm 2023.

### **1.4 Tình hình triển khai hoạt động liên quan về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo**

Ủy ban nhân dân huyện tiếp tục triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện nội dung về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã đăng ký nhãn hiệu hàng hóa.

UBND huyện đã tiến hành thông báo giới thiệu các mô hình Khoa học và Công nghệ đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu trên địa bàn để đăng ký. Các mô hình được chọn chuyển giao đều xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của người dân tại địa phương, có thể ứng dụng vào sản xuất, phục vụ đời sống tại các hộ gia đình, hỗ trợ người dân tại các xã khó khăn và góp phần phục vụ mục tiêu xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

## **2. Tình hình phân bổ và sử dụng kinh phí những tháng đầu năm và ước thực hiện những tháng cuối năm 2023**

+ Kinh phí được cấp trong năm 2023: 130.000.000 đồng.

+ Kinh phí năm 2022 chuyển sang: 0 đồng.

+ Kinh phí đã sử dụng: 0 đồng.

+ Các nội dung chi:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Năm 2023		Ghi chú
				Tính đến tháng 4	Ước thực hiện	
<b>I</b>	<b>Hoạt động tuyên truyền triển khai văn bản quy phạm pháp luật, đưa thông tin các tiên bộ kỹ thuật công nghệ đến cơ sở</b>	<b>Lớp</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	
01	Phổ biến, hướng dẫn thực hiện văn bản về KH&CN					
02	Tuyên truyền, phổ biến thông tin các kết quả đề tài, dự án đã nghiệm thu; tiên bộ KH&CN	Lớp	1		8	
03	Tuyên truyền về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo					
<b>II</b>	<b>Triển khai ứng dụng kết quả đề tài, dự án đã nghiệm thu; các mô hình tiên bộ khoa học và kỹ thuật</b>	<b>Mô hình</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	
01	Chuyên gia, ứng dụng kết quả đề tài, dự án đã nghiệm thu trên địa bàn (nếu có)					
02	Triển khai thực hiện mô hình ....	Mô hình	02		72	
<b>III</b>	<b>Phối hợp thực hiện hoạt động quản lý nhà nước về tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng, sở hữu trí tuệ</b>			0	0	
01	Tiêu chuẩn-đo lường-chất lượng					
02	Sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến...)					
<b>IV</b>	<b>Phối hợp thanh tra, kiểm tra trên địa bàn</b>			0		
	Phối hợp thanh tra, kiểm tra về ...					
<b>V</b>	<b>Chi hoạt động thường xuyên</b>	<b>năm</b>	<b>01</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	
01	Chi tham gia các lớp đào tạo nâng cao nghiệp vụ quản lý về KH&CN do Sở KH&CN thông báo					
02	Chi Công thông tin điện tử	năm	01		12	
03	Chi khác				38	
	<b>Tổng cộng:</b>			0	<b>130</b>	

*Bảng 1: Tổng hợp các nội dung chi trong năm 2023*

### **3. Đánh giá chung**

#### **a. Mặt đạt được**

- Công tác tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật, đưa thông tin KH&CN về cấp cơ sở đã có tác động tích cực đến người dân, nâng cao nhận thức, hiểu biết về tiến bộ KH&CN, từ đó người dân đã mạnh dạng đầu tư theo hướng áp dụng các tiến bộ KH&CN vào sản xuất.

- Các hoạt động kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng luôn được Huyện quan tâm chỉ đạo, từ đó đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân, các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn.

- Việc ứng dụng các mô hình KH&CN vào sản xuất và đời sống luôn được người dân quan tâm, hưởng ứng tích cực; nâng cao chất lượng, tăng năng suất và sức cạnh tranh của sản phẩm; chất lượng môi trường và sức khỏe người dân được cải thiện, góp phần mang lại hiệu quả thiết thực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhất là ở các lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp.

#### **b. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

- Hoạt động khoa học công nghệ trên địa bàn huyện ngày được người dân quan tâm, tuy nhiên việc tìm kiếm mô hình ứng dụng mới còn giới hạn, chưa có nhiều lĩnh vực khác nhau.

- Nguồn kinh phí để thực hiện chuyển giao các mô hình ứng dụng hàng năm được bố trí rất ít, nên việc triển khai các mô hình mang tính nhỏ lẻ, hiệu quả mang lại của các mô hình không lớn, đôi lúc chưa kích thích được người dân.

- Cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để phục vụ cho việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ còn thiếu, việc nhân rộng mô hình ứng dụng chưa có.

#### **c. Đề xuất giải pháp**

- Đề hoạt động khoa học công nghệ mang lại hiệu quả, UBND huyện đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi và bổ sung kinh phí thực hiện chuyển giao các mô hình ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế xã hội đối với các xã trên địa bàn huyện.

- Thường xuyên phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động Khoa học và Công nghệ, tạo được sự gắn kết với các nhà khoa học, nhà doanh nghiệp và nông dân trong việc triển khai các đề tài, dự án, chương trình.

## **II. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VÀ DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CHO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2024**

### **1. Xây dựng kế hoạch hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ**

**a. Hoạt động khoa học và công nghệ liên quan đến hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn**

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các chính sách, Chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, kinh tế hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện. Quan tâm, giới thiệu doanh nghiệp tham gia ứng dụng, chuyên giao, đổi mới công nghệ; nâng cao năng lực công nghệ, năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; xác lập và phát triển tài sản trí tuệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp.

**b. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực khoa học và công nghệ**

Đề cử cán bộ chuyên môn tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Kiện toàn các cá nhân có đủ trình độ, năng lực tham gia Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở.

**c. Tuyên truyền, triển khai các văn bản, các thông tin về cơ chế, chính sách và vai trò của khoa học và công nghệ, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến cơ quan quản lý, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp**

Thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn huyện về khoa học và công nghệ: đẩy mạnh và mở rộng phạm vi hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ theo hướng ưu tiên thực hiện chuyên giao, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại, công nghệ cao nhằm phát triển sản xuất trong những lĩnh vực có lợi thế, phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện, nâng cao khả năng cạnh tranh và hội nhập.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản, thông tin mới về cơ chế, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

**d. Phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, sáng kiến,...)**

Tổ chức phổ biến luật và các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ; kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn đo lường, hàng đóng gói sẵn,... cho các đối tượng trực tiếp thực thi pháp luật ở huyện, xã và một số cơ sở sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

**đ. Phối hợp kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về khoa học và công nghệ trên địa bàn**

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn của huyện (phòng Kinh tế và Hạ tầng) phối hợp với Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Đội Quản lý thị trường số 3, các cơ quan chức năng khác có liên quan trong việc tăng cường công tác kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng đối với các sản phẩm xăng dầu, khí ga hóa lỏng, mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, đồ điện, điện tử, đồ chơi trẻ em,.....và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

**e. Hoạt động ứng dụng các mô hình tiên bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương**

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng, chuyển giao tiên bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, đời sống tại địa phương.

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh trong công tác tuyên truyền, phổ biến các kết quả nghiên cứu khoa học, các tiên bộ kỹ thuật mới đến với người dân tại địa phương, nhằm không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn (phòng Kinh tế và Hạ tầng) phối hợp với Trung tâm Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện các mô hình ứng dụng tiên bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống nhân dân, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

**2. Dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024**

*Đơn vị tính: triệu đồng*

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Số lượng	Kinh phí	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hoạt động tuyên truyền phổ biến các văn bản KH&amp;CN, thông tin các tiên bộ khoa học kỹ thuật đến cơ sở</b>	<b>Lớp</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
01	Phổ biến, hướng dẫn các văn bản quản lý nhà nước về KH&CN				
02	Tuyên truyền, phổ biến thông tin các kết quả, tiên bộ KH&CN	Lớp	1	4	
03	Tuyên truyền về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và cách mạng công nghiệp lần thứ 4				
<b>II</b>	<b>Triển khai thực hiện, ứng dụng kết quả đề tài, dự án đã nghiệm thu; ứng dụng các mô hình KH&amp;CN</b>	<b>Mô hình</b>	<b>03</b>	<b>110</b>	
01	Triển khai thực hiện đề tài, dự án KH&CN cấp cơ sở (nếu có)				
02	Chuyển giao, ứng dụng kết quả đề tài, dự án đã nghiệm thu trên địa bàn				
03	Thực hiện mô hình ứng dụng...	Mô hình	03	110	
<b>III</b>	<b>Phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, sở hữu trí tuệ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01	Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng				
02	Sở hữu trí tuệ (nhãn hiệu hàng hóa, sáng kiến,...)				
<b>IV</b>	<b>Phối hợp kiểm tra trên địa bàn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
01	Phối hợp kiểm tra về đo lường				
02	Phối hợp kiểm tra về chất lượng sản				

	phẩm và hàng hòa				
03	Phối hợp kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành chính sách, pháp luật về KH&CN				
<b>V</b>	<b>Chi hoạt động thường xuyên</b>	Người	1	<b>16</b>	
01	Chi đào tạo tham gia các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý về KH&CN do Sở KH&CN thông báo	Người	1	4	
02	Chi Công thông tin điện tử	Năm	01	12	
03	Chi Hội nghị, hội thảo, họp sơ kết cho hoạt động KH&CN (nếu có)	Hội nghị			
04	Chi khác				
	<b>Tổng cộng:</b>			<b>130</b>	

Bảng 2: Tổng hợp dự toán ngân sách KH&CN năm 2024

### III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ: không có

Trên đây là Kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ năm 2024 của UBND huyện Dương Minh Châu, kính trình Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh xem xét, tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Sở KH&CN tỉnh;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP và CVKT;
- Phòng KTHT huyện;
- Lưu: VT, VP.HĐND và UBND huyện.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**